



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันที ๒ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๓ มูลค่าข่าว ๖๖,๘๙๓-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

‘มศว’ พาน้องใหม่ใกล้ชิดชาวบ้าน

● ลงพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจใส่สัมฤทธิ์

รศ.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า มศว กำลังเตรียมจัดโครงการพานิสิตปี 1 ลงพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจใส่สัมฤทธิ์ เพื่อสนองจุดมุ่งหมายการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม โดยให้นิสิตน้องใหม่ ปี 1 ทุกคนเข้าร่วมโครงการ อีกทั้งในปีการศึกษา 2557 สถาบันอุดมศึกษาในประเทศ จะเปิด-ปิดภาคเรียนให้ตรงกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แต่เดิมมหาวิทยาลัยเปิดเรียนเทอมที่ 1 ในช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ย. และปิดเทอมในช่วงเดือน ต.ค.จากนั้นเทอมที่ 2 เปิดเทอมช่วงเดือน พ.ย.-มี.ค. ส่วนการเลือกการเปิดเทอมเพื่อให้ตรงกับประชาคมอาเซียนนั้น จะเริ่มปีการศึกษา 2557 ในเทอมที่ 1 เริ่มเปิด 19 ส.ค.-19 ต.ค.57 จากนั้นเปิดช่วงเดือน ม.ค.58 และเปิดเรียนเทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในเดือน ก.พ.-พ.ค.58 และปิดเทอมช่วงเดือน พ.ค.-ส.ค.58 ช่วงปิดเทอมน้องใหม่ที่เพิ่งสอบเข้ามาได้มีเวลาว่าง ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีให้นโยบาย จัด

ทำโครงการสร้างแรงบันดาลใจใส่สัมฤทธิ์เพื่อสนองจุดมุ่งหมายการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม โดยมีการตีวงวิชาการให้ห้องใหม่ ได้แก่ ภาษาอังกฤษและวิชาอื่นๆ ที่จำเป็นต้องเรียนในชั้นปีที่ 1 โดยห้องใหม่จำนวนมากต้องปรับตัวก่อนจะเปิดเทอม

“นอกจากความรู้ทางวิชาการแล้ว มศว ได้จัดค่ายเพื่อให้ห้องใหม่ร่วมกิจกรรมเพื่อกระตุ้นแรงบันดาลใจในตัวเองที่จะทำรับใช้สังคม โดยให้นิสิตน้องใหม่สมัครเข้าร่วมโครงการทุกคน และทางโครงการได้จัดนิสิตลงพื้นที่ จ.สระแก้ว เป็นพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในการรับใช้สังคม นิสิตใหม่มีโอกาสลงพื้นที่ เพื่อศึกษาผลกระทบจากการปล่อยน้ำเสียจากโรงงาน ที่ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของเกษตรกร ผลกระทบต่อต้นน้ำของแม่น้ำบางปะกง มีน้องใหม่มีโอกาสได้พูดคุยเรียนรู้กับชาวบ้าน ศึกษาเรียนรู้พื้นที่ป่าในอุทยานแห่งชาติปางสีดา-ผืนป่ามรดกโลก ชมอ่างเก็บน้ำชลประทานและศึกษาเรียนรู้การจัดการน้ำของชุมชนบ้านคลองทรายกับบ้านคลองตันโศก เยี่ยมชมโรงสีข้าวพระราชทาน อัน

เป็นโครงการกิจการเพื่อสังคมของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ล่องเรือท่องเที่ยวเชิงนิเวศคลองพระปรง ชมฐานเรียนรู้อาคารทรงงานบ้านดิน ฐานเรียนรู้ฟุ้งตนเองโครงการฟุ้งตนเองของนิสิตจากฟุ้งน้อง จากเพื่อนสู่เพื่อน เรียนรู้สถานีวิทยุชุมชนและศูนย์ภูมิสารสนเทศ เยี่ยมชมโครงการเกษตรสีเขียว โรงเรียนนาคาสกรสิทธิ์ ทุกกิจกรรมล้วนทำให้

ความคิดความรู้อีกของน้องใหม่เปลี่ยนไปจากเดิม เขาจะเกิดแรงบันดาลใจในชีวิต แต่ละคนจะเกิดแรงบันดาลใจไม่เหมือนกัน เพราะกิจกรรมที่เราจัดนั้นหลากหลาย นิสิตน้องใหม่จำนวน 5,000 กว่าคน จะถูกแบ่งเป็นรุ่นเพื่อเข้าร่วมโครงการ รุ่นละ 200-250 คน ใช้เวลาทั้งสิ้น 4 วัน รูปแบบการจัดกิจกรรมเน้นการลงพื้นที่จริง เรียนรู้ร่วมกับชาวบ้าน ถือเป็นโครงการสร้างแรงบันดาลใจใส่สัมฤทธิ์เพื่อสนองจุดมุ่งหมายการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม มศว จัดเป็นมหาวิทยาลัยแรกๆ ที่เน้นการสร้างแรงบันดาลใจให้ห้องใหม่ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และทำให้ห้องใหม่รู้แนวคิดการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม